

Hầu Chuyện Với Chúa

Muốn có năng lực thiêng liêng, ta cần thông công mật thiết với Đức Chúa Trời. Ta có thể suy gẫm về công việc, lòng thương xót, và ơn phước của Ngài; nhưng ta vẫn chưa thông công với Ngài. Muốn thông công với Chúa, ta cần phải trình bày mọi sinh hoạt hằng ngày của ta cho Ngài qua việc cầu nguyện.

Cầu nguyện là mở lòng ra cho Chúa để Ngài như người bạn thân biết rõ những việc mình muốn bày tỏ. Cầu nguyện không phải tỏ cho Chúa biết ta là người thế nào, nhưng là để dọn mình tiếp rước Chúa. Cầu nguyện không phải để đem Chúa xuống tới mức của ta, nhưng để nâng ta lên với Ngài.

1. ĐÀM THOẠI VỚI CHÚA

Làm sao ta biết Đức Chúa Trời nghe khi ta cầu nguyện? Ngài phán, “Bấy giờ các người

sẽ kêu cầu ta, . . . và ta sẽ nhậm lời. Các người sẽ tìm ta, và gặp được, khi các người tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:12, 13).

Có sự bảo đảm nào rằng Chúa sẽ nghe và đáp lời cầu nguyện của chúng ta? Đức Chúa Giê-su phán, “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7).

Cầu nguyện là sự đàm thoại giữa Chúa và bạn. Ngài hứa, “Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải huyền 3:20).

Làm sao bạn dùng bữa cơm tối thân mật với Chúa? Trước hết, bằng cách tâm sự với Ngài tất cả những gì ấp ủ trong lòng bạn. Hãy xin Ngài hướng dẫn bạn mỗi ngày. Thứ hai, lắng tai nghe Ngài phán dạy vì khi suy gẫm và cầu nguyện, Chúa có thể nói thẳng vào lòng bạn cũng như khi đọc Kinh Thánh, bạn nghe lời Ngài phán trên trang giấy. Sự đối thoại thân mật ấy sẽ tạo nên niềm thông cảm và thắt chặt tình thân hữu giữa Ngài với bạn.

2. CHÚA SẴN SÀNG ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh kể nhiều lần về sự Chúa đáp lời cầu nguyện. Đức Chúa Giê-su hằng cầu nguyện với Đức Chúa Cha, nên mỗi ngày Chúa Giê-su được Đức Chúa Cha dẫn hướng.

Suốt cuộc đời mình, vua Đa-vít thông công mật thiết với Chúa nên được hướng dẫn một cách lạ lùng.

Tiên tri Đa-ni-ên cũng là tấm gương cho ta về sự cầu nguyện. Khi bị liệng vào hang sư tử, Chúa đã giải cứu ông cách huyền diệu, là bịt miệng sư tử để ông được an toàn vô sự.

Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng vẫn luôn đáp lời cầu nguyện. Năm 1940 khi 24 tuổi, Mục sư Phạm Trường Thanh bị bệnh thương hàn. Trong ba mươi ngày không ăn không uống, bác sĩ lắc đầu nói hết hy vọng cứu chữa.



Nghe như thế nên ngày hôm sau, Mục sư Wentland đến cầu nguyện. Chúa đã chữa ông khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Ba ngày sau bác sĩ ký giấy cho ông xuất viện.

Ông Bùi Thiên Nhung, bị xuất huyết não một tháng mà không biết. Tỉnh thoảng ông chỉ bị hơi nhức đầu và chân tay hơi tê. Trong một phiên nhóm cầu nguyện, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh được Chúa thúc giục khuyên ông nên đi nhà thương. Ông nói không cần thiết, và chỉ tìm cách chữa trị ở nhà. Cuối cùng, ngày 21 tháng 3 năm 2001, ông đã nghe lời mục sư mà vào bệnh viện. Nơi đây bác sĩ cho biết nếu chậm thêm một ngày nữa thì không cứu được. Chúa đã đáp lời cầu nguyện và chữa ông lành bệnh. Sau ba tuần lễ ông được xuất viện.

Có những người đi lạc trong rừng sâu sắp chết đói. Họ kêu cầu cùng Chúa và Ngài đã giải cứu họ. Tuy nhiên, chẳng phải lúc nguy nan Đức Chúa Trời mới đáp lời cầu nguyện. Ngài hằng chăm gìn con cái của Ngài mọi lúc và mọi nơi vì Ngài luôn quan tâm đến mọi nhu cầu và nguyện vọng của ta. Đức Chúa Giê-su hứa, “Nếu các người nhân danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho” (Giăng 14:14). “Vị bằng các người cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các người, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7). “Người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì” (Thi thiên 34:10).

Đức Chúa Trời có thái độ nào đối với lời cầu xin của ta? Ngài rất rộng lượng. Lòng rộng lượng này biểu hiện qua tình thương của Ngài dành cho ta. Kinh Thánh dạy, “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).

Nếu Đức Chúa Trời yêu thương ta đến nỗi ban Con một yêu dấu của Ngài xuống thế gian để chết thế cho ta, thì dĩ nhiên Ngài sẽ chẳng từ chối điều chi để ta được phước trong đời này và đời sau. Đức Chúa Trời muốn làm những việc to tát cho bạn,

nếu bạn cho Ngài có cơ hội. Hãy trình bày với Chúa mọi nhu cầu, mọi ước mơ. Hãy xin Ngài hướng dẫn trong mọi sự, rồi bạn sẽ nếm sự hoan lạc và bình an của cuộc đời được Chúa hướng dẫn.

3. TA CẦU NGUYỆN CÁCH NÀO?

Có những người nghĩ rằng họ không thể cầu nguyện vì họ không biết nói gì. Thật ra, ta không nên dựa vào một bài cầu nguyện hay lặp lại những lời do người khác đặt ra. Hãy theo gương các con trẻ về sự cầu nguyện. Nếu đứa con nhỏ của bạn muốn xin điều gì, nó sẽ làm sao? Nó sẽ đến ngồi trên đầu gối bạn, ngả đầu vào lòng bạn, thỏ thẻ xin bạn điều nó muốn. Nó không đọc một bài đã được soạn sẵn. Đúng không? Hãy đến cùng Đức Chúa Trời như đến với một người bạn tâm giao, vì Ngài là BẠN của ta. Hãy tâm sự với Ngài, kể Ngài nghe hết mọi niềm vui, nỗi buồn, những lo âu bối rối, hoặc những sự hân hoan, tho thái của bạn.



Đức Chúa Giê-su dạy môn đồ bài cầu nguyện này, “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men” (Ma-thi-ơ 6:9-13).

Nội dung bài này, ta xưng Đức Chúa Trời là Cha, xin ý Ngài được thành tựu ở dưới đất cũng như ở trên trời. Ta cầu xin cho nhu cầu vật chất, và xin được tha thứ cũng như ta sẵn sàng tha thứ cho người khác. Bài cầu nguyện này thật đầy đủ ý nghĩa.

Đọc những bài cầu nguyện khác trong Kinh Thánh, ta thấy các tác giả bày tỏ với Đức Chúa Trời mọi sự. Những bài này gồm những lời tạ ơn, ca ngợi, cũng như đầy dẫy những lời nài xin,

cầu khẩn thiết tha. Không có gì là quá nhỏ mọn hay quá khó khăn mà Chúa không thỏa đáp được. “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Chúa rất quan tâm đến mọi nhu cầu của ta.

4. NƠI NÀO TA CÓ THỂ CẦU NGUYỆN?

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 nói, “Cầu nguyện không thôi.” Câu này có nghĩa là ta có thể hầu chuyện với Chúa luôn luôn, bất cứ nơi nào và lúc nào. Khi ở giữa đám đông nơi phố phường tấp nập, hoặc trong lúc bận rộn mua bán, làm việc, ta cũng có thể hướng lòng mình lên Ngài. Nhiều khi ta không cần nói, nhưng Đức Chúa Trời luôn biết lòng ta. Ngài thông hiểu những mơ ước trong lòng và nghe hết những lời ấp ủ trong trí. Đối với Cơ Đốc nhân, sự cầu nguyện phải tự nhiên và thường xuyên như chúng ta thở vậy.

(1) Cầu Nguyện Trước Công Chúng

Nếu tín đồ họp lại với nhau, cùng nhau bàn luận về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và lẽ thật cứu rỗi quý báu, thì chính tâm hồn họ sẽ được thêm sức mới. Chúng ta mất mát nhiều khi bỏ qua cơ hội họp chung nhau để tăng cường và khuyến khích người khác làm việc Chúa. Đức Chúa Giê-su hứa, “Nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20).

Xưa kia dân Y-sơ-ra-ên thường nhóm nhau lại để thờ phượng Chúa. Ngài chỉ dẫn họ rằng, “Các người sẽ ăn tại đó, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vui vẻ cùng gia quyến mình” (Phục truyền Luật lệ Ký 12:7).

(2) Cầu Nguyện Trong Gia Đình

Đức Chúa Trời thiết lập gia đình và truyền cha mẹ dạy dỗ con



cái các điều răn của Chúa (Phục truyền Luật lệ Ký 6:7). Khi ta thực hành đúng theo lời dạy ấy thì gia đình được hạnh phúc hơn. Sự cầu nguyện và giữ luật lệ Chúa là xây một thành trì bảo vệ chung quanh cha mẹ, con cái khỏi sự tấn công của Sa-tan.

(3) Cầu Nguyện Riêng

Đừng bao giờ xao lãng việc cầu nguyện riêng, vì đó chính là sự sống của linh hồn. Tâm linh không thể nào phát triển nếu ta xao lãng việc cầu nguyện riêng. Trong nơi thanh vắng, hãy mở rộng tâm hồn ta với Chúa. Có những điều ta không thể thổ lộ với ai, ngay cả bạn bè hay người thân thiết nhất, nhưng với Chúa, ta có thể bày tỏ tất cả với Ngài. Chúa dạy ta cầu nguyện trong phòng riêng, vì “Cha người, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho người” (Ma-thi-ơ 6:6).



Điều này có nghĩa là ta có thể tâm sự cách tự do nhất khi chỉ một mình ta với Chúa.

5. BẢY BÍ QUYẾT ĐỂ LỜI CẦU XIN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

(1) Phải Hiệp Một Với Chúa

Đức Chúa Giê-su phán, “Vị bằng các người cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các người, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7).

Nếu chúng ta đặt Chúa lên trên hết thì Ngài sẽ đặt những nhu cầu của ta trên hết khi Ngài đáp ứng sự cầu xin của ta. Chúng ta phải hiệp một với Ngài.

(2) Phải Có Đức Tin Nơi Chúa

“Trong khi cầu nguyện, các người lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thấy đều được cả” (Ma-thi-ơ 21:22).

Có điều cầu xin nào của bạn dường như không được đáp ứng không? Nếu có, hãy cứ vững lòng tin nơi Đức Chúa Trời và

đừng bao giờ nghi ngờ là Ngài không nghe. Hãy tin rằng Ngài sẽ trả lời cách thức nào lợi ích nhất cho bạn.

(3) Phải Làm Theo Ý Chúa

“Đây là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta” (I Giăng 5:14).

Trước khi chịu chết, Đức Chúa Giê-su cầu nguyện, “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Ma-thi-ơ 26:39).

(4) Phải Nhẫn Nại Chờ Đợi Chúa

Đa-vít nói, “Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi” (Thi thiên 40:1). “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 27:14).



(5) Không Được Ôm Ấp Dục Vọng Tội Lỗi

“Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi thiên 66:18). Câu này không có nghĩa là ta phải trọn vẹn tốt lành rồi mới cầu nguyện được, nhưng nếu ta không ăn năn và từ bỏ tội lỗi, thì chắc chắn lời cầu nguyện của ta không được nhận. “Tội lỗi các người đã che khuất mặt Ngài khỏi các người, đến nỗi Ngài không nghe các người nữa” (Ê-sai 59:2).

Bạn phải tôn trọng điều răn của Chúa, vì sự phạm luật pháp là tội lỗi. “Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc” (Châm ngôn 28:9).

(6) Phải Kiên Tâm Cầu Nguyện

Đức Chúa Giê-su kể ví dụ về một quan án từ chối xét xử cho một người đàn bà góa, nhưng vì bà cứ kêu nài mãi nên quan án kia phải làm vừa ý người (Lu-ca 18:1-8). Rồi Ngài kết luận,

“Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao!” (câu 7). Bạn hãy kiên tâm cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ đáp lời bạn.

(7) Phải Nhân Danh Đức Chúa Giê-su Mà Cầu Xin

“Nếu các người nhân danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho” (Giăng 14:14).

Nhân danh Đức Chúa Giê-su không có nghĩa là chỉ xưng danh Ngài lúc mở đầu hoặc lúc kết thúc bài cầu nguyện là đủ. Đây có nghĩa là cầu nguyện với tâm tình và ý muốn của Chúa Giê-su, trông cậy lời hứa của Ngài.

Trên đây là bảy bí quyết để lời cầu nguyện được linh nghiệm. Bạn hãy làm theo, thì sự cầu nguyện của bạn sẽ trở nên phong phú hơn. Bạn sẽ thấy sự linh ứng của lời cầu nguyện. Bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi thấy Đức Chúa Trời đáp ứng cách dư dật và nhanh chóng mọi nhu cầu của bạn. Bạn có muốn áp dụng bảy bí quyết này để lời cầu nguyện của bạn được chấp nhận chăng?

Bài học 16 sẽ giải đáp câu hỏi:

CÓ NGÀN NĂM BÌNH YÊN KHÔNG?



The Voice of Prophecy, P.O. Box 53055, Los Angeles, CA 93055
Tiếng Nói Hy Vọng, P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734. ĐT: (626) 454-1304
Printed in U.S.A. Copyright © 2003 Tiếng Nói Hy Vọng. All Rights Reserved.